

ใบความรู้ เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  
 หน่วยที่ 2 เรื่อง การดูแลรักษาเสื้อผ้าและการแต่งกาย  
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า  
 รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง21101 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

	<p><b>สายวัดตัว</b>                  เป็นผ้าอาน้ำยาเคมีกันยืด มีหน่วยวัดความยาว 2 ด้าน คือเป็นนิ้ว ยาว 60 นิ้วด้านหนึ่ง และเป็นเซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตรด้านหนึ่ง ส่วนปลายทั้งสองข้างหุ้มด้วยโลหะ ใช้วัดตัวเพื่อทราบขนาดสัดส่วนของบุคคลและสร้างแบบเสื้อผ้า</p>
	<p><b>ไม้บรรทัด</b>                  มีทั้งชนิดสั้นและชนิดยาว ความยาวอย่างต่ำ 12 นิ้ว ทำด้วยพลาสติกใสเพราะสามารถโค้งงอได้ ตอนปลายมีรูสำหรับแขวน ใช้ขีดเส้นเมื่อสร้างแบบเสื้อ</p>
	<p><b>กรรไกร</b>                  มี 2 ชนิด คือ กรรไกรตัดกระดาษและกรรไกรตัดผ้า ควรเลือกกรรไกรที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า 8 นิ้ว จับเหมาะมือ มีความคมตั้งแต่โคนถึงปลายกรรไกรเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน กรรไกรตัดกระดาษ และ กรรไกรตัดผ้าแยกกันใช้โดยเด็ดขาด เพราะกรรไกรตัดผ้าหากนำไปตัดกระดาษ หรือสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ผ้าจะทำให้กรรไกรทื่อ นำไปตัดผ้าไม่ขาดการเก็บรักษา ควรเก็บในกล่องใส่เครื่องมือตัดเย็บระวังอย่าให้กรรไกรตกหรือหล่นเพราะจะทำให้ความคมของกรรไกรเสีย ตัดผ้าไม่ขาด</p>
	<p><b>ที่เลาะผ้า</b>                  มีด้ามจับเป็นไม้หรือพลาสติก ตรงปลายที่เลาะทำด้วยโลหะ เคลือบไม่เป็นสนิม มีปลอกสวมเพื่อป้องกันอันตรายจากปลายแหลม ใช้เลาะรอยเย็บผ้าที่ไม่ต้องการ หรือเมื่อมีการแก้ไขตะเข็บ หรือใช้เลาะด้ายเนา</p>
	<p><b>เข็มมือ</b>                  หลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ขนาดเล็กสุดเบอร์ 10, 11 ขนาดกลางเบอร์ 9 และขนาดใหญ่เบอร์ 8 เข็มสอยใช้ขนาดเล็กค่อนข้างยาวมีปลายแหลมคม คือ เบอร์ 10, 11 เข็มเนาใช้เบอร์ 8, 9</p>

	<p><b>เข็มจักร</b>  มีหลายขนาด เลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าและเส้นด้าย เข็มจักรขนาดเล็กที่สุด เบอร์ 9, 11 ขนาดกลางเบอร์ 13, 14 และขนาดใหญ่เบอร์ 16, 18  เข็มจักรเบอร์ 9, 11 ใช้เย็บผ้าเนื้อบาง เบอร์ 13, 14 ใช้เย็บผ้าเนื้อไม่หนามากเกินไป ส่วนเบอร์ 16, 18 ใช้เย็บผ้าที่มีเนื้อหนา</p>
	<p><b>ขอล้กเขียนผ้า</b>  เลือกใช้ให้เหมาะสมกับสีของผ้าที่จะตัด ก่อนใช้ควรเหลาให้สันของขอล้กบาง เพื่อความแม่นยำในการเขียนหรือทำเครื่องหมายใช้เขียนหรือทำเครื่องหมายบนผ้า</p>
	<p><b>เข็มหมุด</b>  มีหลายขนาด เลือกใช้ให้เหมาะกับเนื้อผ้า แต่ละชนิด เลือกที่ปลายแหลมคมไม่เป็นสนิม หัวหุ้มด้วยพลาสติกใสใช้กลัดผ้าให้ติดกันเพื่อสะดวกในการสอยหรือเนา</p>
	<p><b>ด้ายเย็บผ้า</b>  มีหลายชนิด หลายสี และหลายขนาด ควรเลือกให้เหมาะกับผ้า เข็ม และงานที่ทำใช้เย็บผ้าทุกๆ ไป คือเบอร์ 60</p>